

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.78 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.68-31.78 บาท

*บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.78 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.73 บาท แนวโน้มอ่อนค่า ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่ม การเมืองในประเทศกดดัน คาดกรอบวันนี้ 31.68 - 31.78 บาท มีโอกาสแตะ 32 บาทในสัปดาห์นี้

*นายจิตติพล พฤษชาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า การอ่อนค่าของเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเร็วผิดปกติ เราเชื่อว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของทุนสำรองระหว่างประเทศ สวนทางกับตัวเลขการค้าล่าสุดที่กลับมาขาดดุล และดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ตลาดจะใช้เรื่องพื้นฐานที่แยกลง กับปัญหาการเมืองในประเทศเป็นตัวกดดันค่าเงินบาทต่อไปในสัปดาห์นี้

*โดยโอกาสกลับไปแข็งค่า จะเกิดขึ้นในกรณีที่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง หรือเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ถ้าตัวเลขการจ้างงานทำสัปดาห์รายงานออกมาต่ำกว่าคาด

*คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ 31.68 - 31.78 บาท และกรอบในสัปดาห์นี้ที่ 31.60- 32.10 บาท

*ในสัปดาห์นี้แนะนำจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินยุโรป และตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐเป็นหลัก เริ่มต้นวันอังคาร มองดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิตของสหรัฐ (ISM Non-Manufacturing PMI) จะปรับตัวขึ้นแตะระดับ 57.5 จุด จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 56.7จุด ซึ่งว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีความแข็งแกร่ง

*ขณะที่ฝั่งจีน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Caixin China Service PMI) ที่ทรงตัวได้เหนือระดับ 50จุด ก็ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนในประเทศยังอยู่ในภาวะขยายตัว แม้การค้าระหว่างประเทศจะชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด

*ในวันพฤหัสบดี แม้เราคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีมติ “คง” นโยบายการเงินทั้งหมด แต่จากแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซนที่ชะลอตัว ธนาคารกลางยุโรปอาจปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ และส่งสัญญาณว่ายังมีความสามารถที่จะกลับไปใช้มาตรการให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (TLTRO) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนได้ หากพบกับวิกฤติเศรษฐกิจ

*นอกจากนี้ ในวันศุกร์ คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐจะขยายตัว 1.87 แสนตำแหน่ง ส่งผลให้การว่างงานในสหรัฐปรับตัวลงมาได้ที่ระดับ 3.9% อีกครั้ง ประเด็นหลักยังคงเป็นการจ้างงานทดแทนในช่วงที่สหรัฐมีการปิดที่ทำการภาครัฐลงในช่วงเดือนมกราคม ขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ 0.3% เช่นกัน

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.42 จากวันศุกร์ 96.24

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,778.95 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,394.09 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.654 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้